
Á formannafundi HSV haldinn 4. desember 2017 var eftirfarandi ályktun samþykkt:

Formannafundur HSV, haldinn 4. desember 2017, hvetur Ísafjarðarbæ til að horfa til 
aðildarfélaga HSV með fleiri verkefni er lúta að viðhaldi og fegrun bæjarins. Undanfarin ár 
hefur unglingum í vinnuskóla bæjarins fækkað og því væntanlega verkefni sem vinnuskólinn 
ekki nær að leysa. Aðildarfélög HSV lýsa sig reiðubúin til frekari vinnu við slík eða önnur verk í 
tenglsum við verkefnasamning.


